

Thuận Hạnh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2023- 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2024 - 2025

Nghị quyết TW2 khóa 8 của Đảng đã khẳng định "Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu", giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện được yêu cầu đó, việc giáo dục thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội, trong đó Ban đại diện (BĐD) cha mẹ học sinh là cầu nối phối kết hợp với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường giáo dục lành mạnh nhằm giúp nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng.

Được sự phân công của Đoàn chủ tịch, thay mặt BĐD cha mẹ học sinh, tôi xin trình bày bản báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động của BĐD CMHS năm học 2023- 2024 và phương hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2024 - 2025.

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2023- 2024

Năm học 2023 - 2024 là năm toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với hoạt động của thầy và trò nhà trường, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã gặp không ít những khó khăn. Nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Chi bộ nhà trường, sự giúp đỡ các cơ quan ban ngành đoàn thể mặt trận, cùng với tinh thần năng nổ nhiệt tình của các thành viên trong BĐD cha mẹ học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác tổ chức và hoạt động như sau:

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2023 - 2024

1- Về công tác tổ chức:

a- Được sự thống nhất của Đại hội đã bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2023 - 2024 với 05 thành viên:

Trong BĐD đã bầu ra ban thường trực gồm có:

1. Ông: Nguyễn Minh Sương Trưởng ban
2. Ông: Trần Văn Bình Phó ban
3. Ông: Trần Văn Tuệ Phó ban
4. Bà: Trần Thị Lệ Thảo Ủy viên
5. Bà: Vũ Thị Phúc Ủy viên

b- Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức họp đúng định kỳ để đánh giá công tác hoạt động của BĐD, đồng thời nghe nhà trường báo cáo những định hướng về nhiệm vụ

giáo dục, đề xuất những vấn đề liên quan đến cha mẹ học sinh để làm việc với nhà trường.

- Ban đại diện đã bàn bạc thống nhất với nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh theo từng khối lớp vào đầu năm học cuối học kỳ I. kì II để nghe nhà trường báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho phụ huynh biết. Tổ chức họp cha mẹ học sinh có con em học giỏi, học sinh yếu, và những cha mẹ học sinh có con em vi phạm kỷ cương nề nếp để cùng với nhà trường bàn bạc hình thức phụ đạo, bồi dưỡng, hình thức giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

2- Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Đã động viên cha mẹ học sinh tạo mọi điều kiện cho con em về phương tiện, thời gian học tập và tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Cha mẹ luôn luôn mẫu mực để con cái noi theo.

- BDD đã phối kết hợp với nhà trường để thống nhất một số nội dung, phương pháp giáo dục như kế hoạch tổ chức dạy phụ đạo, xét tốt nghiệp THCS, bàn biện pháp giáo dục những học sinh cá biệt, những học sinh chậm chuyên môn về mặt rèn luyện. Nhờ vậy đã kịp thời uốn nắn những học sinh có biểu hiện sa sút về mặt đạo đức sớm đi vào khuôn khổ, nề nếp của nhà trường.

- BDD luôn có mặt kịp thời để động viên phong trào học tập, phong trào hoạt động ngoài giờ và các hoạt động giáo dục khác như thi học sinh giỏi, hội diễn văn nghệ, hội thao nghi thức, vui tết trung thu, lễ ra trường, và các đại hội chi đoàn, liên đội. Kịp thời hỗ trợ kinh phí để động viên khen thưởng cho những học sinh có thành tích trong học tập rèn luyện vào dịp cuối năm, cuối kỳ, nên đã tạo được động lực cho con em học tập, cha mẹ học sinh đã thống nhất để nhà trường thu các khoản tiền để nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện và chi các hoạt động giáo dục, nhờ vậy mà các phong trào hoạt động của nhà trường đều có những chuyển biến vượt bậc.

- BDD đã tổ chức chúc mừng quý thầy cô giáo vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gặp mặt động viên các thầy cô mới về nhận công tác và thuyên chuyển đi nơi khác. Trích quỹ để hỏi thăm khi gia đình quý thầy cô có người đau ốm ...

- BDD cùng với nhà trường vận động con em tham gia đóng góp các khoản thu theo quy định của nhà nước, của trường và của BDD. Theo dõi, giám sát thu chi các loại quỹ được phụ huynh thoả thuận để nhà trường tổ chức thuận lợi các hoạt động giáo dục như quỹ xây dựng trường học thân thiện, vệ sinh môi trường, nước uống, quỹ bồi dưỡng học sinh giỏi. Các loại quỹ trên nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện thu chi đúng nguyên tắc quản lý tài chính đúng theo tinh thần Nghị quyết của đại hội.

- Ngoài ra BDD cùng với nhà trường bàn bạc, theo dõi giám sát các công việc tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất như sửa chữa bàn ghế; thay thế bóng điện, quạt điện; san ủi mặt bằng nhà Công vụ; ...

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động STEM; Vui xuân cho học sinh.

- Có thể nói trong điều kiện kinh phí hoạt động có hạn, nhưng BDD CMHS đã làm được một số công việc hết sức thiết thực, vận động xã hội hóa hỗ trợ đắc lực cho nhà trường, là chỗ dựa đáng tin cậy để nhà trường yên tâm thực hiện các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, cảnh quan môi trường giáo dục từng bước được khởi sắc.

Nhân dịp Đại hội này. Thay mặt cho BDD cha mẹ học sinh, cho toàn thể cha mẹ học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Phòng

GD-ĐT, chi bộ nhà trường đã có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo để nhà trường từng bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Xin cảm ơn và ghi nhận công lao của BGH, quý thầy cô giáo nhà trường đã tâm huyết, tận tụy, giáo dục dạy dỗ cho con em chúng tôi đạt được những kết quả rất khả quan trong học tập và rèn luyện.

Thông qua báo cáo thu chi quỹ phụ huynh năm học 2023-2024. (kèm bảng thu chi)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức và hoạt động của BDD cha mẹ học sinh như sau:

II- NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

1- Các thành viên trong BDD cha mẹ học sinh đa số đều kiêm nhiệm nhiều công việc nên sinh hoạt BDD có lúc chưa thường xuyên, chưa tổ chức được các hình thức gây quỹ nhằm hỗ trợ cho nhà trường tu sửa nâng cấp CSVC. BDD cha mẹ học sinh các lớp có thành lập nhưng hoạt động chưa thường xuyên.

2- Một số cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, (không mua sắm đầy đủ sách vở, không có góc học tập) không theo dõi sự học tập của con em mà khoán trắng cho nhà trường học được bao nhiêu thì học. Về nhà không học bài cũ, say mê các trò chơi điện tử dẫn đến kết quả học tập sa sút. Có nhiều em đã chán học và bỏ học.

3- Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm cho con em đóng góp kịp thời các khoản theo quy định của nhà trường gây phiền phức cho các giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong việc thu nộp.

4- Một số ít cha mẹ học sinh do công việc làm ăn, do quá tin tưởng vào con em mình nên thiếu kiểm tra nhắc nhở trong học tập, thiếu theo dõi những biểu hiện về hành vi đạo đức của con em ở nhà dẫn đến vi phạm quy định về an ninh trật tự địa phương như: Đi xe máy đi học, phóng nhanh vượt ẩu v.v; chơi trò chơi điện tử. Một số cha mẹ chưa tham gia đầy đủ các buổi họp theo khối, lớp do trường và BDD cha mẹ học sinh tổ chức, nên thiếu thông tin về con em mình.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2024- 2025

Năm học 2024 - 2025 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “*Đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo*”. BDD cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Du xác định phương hướng hoạt động trong năm học 2024– 2025 như sau :

1- Về tổ chức:

a - Củng cố lại BDD cha mẹ học sinh từng lớp và củng cố, bầu lại Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường nhiệm kỳ mới năm học 2024- 2025 theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), đảm bảo số lượng và tiêu chuẩn quy định, về số lượng. Về tiêu chuẩn là những người có tâm huyết với con em, có điều kiện tham gia các kỳ họp, có khả năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cha mẹ học sinh để phản ánh cho nhà trường, khả năng triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

b - Phân công trách nhiệm các thành viên trong BDD rõ ràng cụ thể tiếp tục phối hợp với nhà trường để vai trò của BDD thật sự là chiếc cầu nối giữa nhà trường với gia đình. Đặc biệt là xác định trách nhiệm của mình trước cha mẹ học sinh trong thôn và trước lãnh đạo địa phương. Phải thực hiện đúng các cuộc họp của BDD CMHS, cuộc họp của toàn thể cha mẹ học sinh được tiến hành 03 lần trong năm: Vào đầu năm học, khi kết thúc học kì I, khi kết thúc năm học và tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu. Đối với cuộc họp BDD cha mẹ học sinh tổ chức các cuộc họp thường kì (mỗi quý họp 1 lần) theo đúng chương trình hoạt động của năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% số cha mẹ học sinh đề nghị, hoặc do trường ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị.

2- Về hoạt động:

- Tạo điều kiện đầy đủ các phương tiện học tập cho con em, dành không gian cho con em có góc học tập, tạo điều kiện thuận lợi để con em tham gia học tập ở nhà, học tập và rèn luyện ở trường. Động viên con em tham gia học tổ, học nhóm, kèm cặp giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Tích cực tham gia nghiên cứu, đọc sách báo ở thư viện nhà trường để trau dồi kiến thức học tập. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội qui của nhà trường.

- Phối hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội đầu năm, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra, đồng thời giáo dục con cái phải thực hiện nghiêm túc cuộc vận động lớn của ngành là phải “*Học thật, thi thật*” nhằm đảm bảo quyền lợi học tập lâu dài cho con em.

- Đối với cha mẹ học sinh bằng mọi thông tin phải thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm bắt tình hình học tập của con em mình, trên cơ sở đó có kế hoạch theo dõi nhắc nhở động viên con em học tập, tránh tình trạng khoán trắng cho nhà trường mà phải có thái độ nghiêm khắc với con em trong học tập. Tham gia ký cam kết với nhà trường để giáo dục con em không vi phạm các quy định ATGT, không vi phạm các tệ nạn xã hội, đồng thời phản ánh trung thực ý kiến của cha mẹ học sinh về chất

lượng giáo dục và chất lượng dạy học để nhà trường kịp thời điều chỉnh cách giảng dạy, giáo dục.

- Cha mẹ học sinh phải tham gia đóng góp các khoản tiền theo quy định của Nhà nước, của Trường và của BDD, các khoản thu hộ nhằm đảm bảo cho quyền lợi của học sinh để nhà trường có điều kiện tổ chức thuận lợi các hoạt động giáo dục và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao.

- Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục phối hợp với nhà trường để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh, thống nhất quan điểm, phương pháp giáo dục cho con em, nhất là những học sinh có biểu hiện sa sút, hư hỏng, học sinh vi phạm kỷ luật, nhằm giúp con em nhanh chóng khắc phục sai phạm trở thành con người tốt.

- BDD CMHS phải có mặt kịp thời để động viên phong trào học tập, các hoạt động giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học, trích quỹ để khen thưởng kịp thời những học sinh vào dịp cuối năm, cuối kỳ, học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh, những học sinh đạt thành tích trong các hoạt động.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp có liên quan đến quyền lợi học sinh như xét thi đua, xét kỷ luật học sinh,...

- Vận động Cha mẹ học sinh thoả thuận hỗ trợ một phần kinh phí để cùng nhà trường tu sửa và hoàn thiện CSVC; phòng học bộ môn đạt chuẩn, phòng đa chức năng, xây dựng nhà giáo dục thể chất nhằm đáp ứng “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục liên lạc các tổ chức, cá nhân con em của xã nhà có tâm huyết với quê hương đang sinh sống trong và ngoài nước ủng hộ tài trợ cho nhà trường, của trường để động viên phong trào học tập hằng năm.

Các hoạt động chính trong năm:

- Tổ chức đại hội phụ huynh học sinh năm học 2024-2025

- Phối hợp nhà trường giáo dục con em ngày một tiến bộ; tham gia, giám sát xây dựng sửa chữa CSVC; Tham gia các cuộc họp: như đưa học sinh tham gia học sinh giỏi, các phong trào....

- Hỗ trợ các lớp tổ chức các hoạt động như tổ chức trung thu, các hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng ngày 20/11, các hoạt động phục vụ hoạt động của học sinh.

- Tổng kết hoạt động hội phụ huynh học sinh.

3- Đề xuất, kiến nghị:

Qua Đại hội cha mẹ học sinh xin kiến nghị một số vấn đề như sau:

a, Đối với nhà trường:

- Nhà trường cần xem xét miễn giảm một số khoản đóng góp cho con em diện nghèo, diện cận nghèo, diện mồ côi, tàn tật.

- Hàng tháng, nhà trường nên có phiếu nhận xét đánh giá kết quả học tập, hạnh kiểm trong tháng gửi về gia đình để cha mẹ học sinh kịp thời nắm bắt kết quả học tập & rèn luyện của con em, qua đó có điều kiện phối hợp với nhà trường để giáo dục, uốn nắn.

b, Đối với lãnh đạo địa phương và các ban ngành đoàn thể:

- Lãnh đạo địa phương cần quan tâm kịp thời động viên tinh thần học tập cho con em, giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập.

- Các tổ chức đoàn thể ở địa phương cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục học sinh nhằm hạn chế số con em vi phạm các quy định về an ninh trật tự ở địa phương, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng.

Trên đây là dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024 và phương hướng hoạt động năm học 2024- 2025.

TM.BDD CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỞNG BAN
(Đã kí)



Trần Văn Bình